



ที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๕๖๒

สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ และการยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
- ๒. คำชี้แจงแนวปฏิบัติการยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย
- ๓. แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย แบบฟอร์มสรุปเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ใช้ในการรับย้าย และแบบสรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๑๓๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ยืนยันความประสงค์ขอย้ายและกรอกข้อมูลย้าย Online ทางเว็บไซต์ ๒ ช่องทาง และให้สถานศึกษาทุกแห่งแจ้งเงื่อนไขและสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้ายและบรรจุครูผู้ช่วย ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ นั้น

เพื่อให้การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการแจ้งเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้ายของสถานศึกษา สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นสมควรให้มีการชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ และการยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าคูม
- คือ วิทยาลัยการอาชีพท่าคูม โทร. ๐๖๐๑/๕๕๕๕
// คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการอาชีพท่าคูม โทร. ๐๖๐๑/๕๕๕๕
- 6910130303030

(นายสันติย์ นาควิริยะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
วิทยากรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

กลุ่มงานจัดการงานบุคคล ๒
โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๕-๑๖๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๖๑๐
E-Mail : e-office.vec.go.th

๑. ทพ
๒. มอพนงต้น
๓. Web วิชา
๔. มอพนง
๕. มอพนง
๖. มอพนง
๗. มอพนง
๘. มอพนง
๙. มอพนง
๑๐. มอพนง

คำชี้แจงแนวปฏิบัติในการยื่น คำร้องขอย้าย (สำหรับข้าราชการครูสายงานการสอน บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ)

1. ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องที่เว็บไซต์ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 (<http://ipa.vec.go.th/>)

ไฟล์ดาวน์โหลด

Title	Size
แบบฟอร์มแจ้งเงื่อนไขสมัครว่างเรียกบรรจุครูช่วย	68.50 KB Download
แบบฟอร์มคำร้องขอโอน	675.77 KB Download
แบบฟอร์มคำร้องขอช่วยปฏิบัติราชการ	719.83 KB Download
แบบฟอร์มขอมอบรรจุกลับเข้ารับราชการครู	857.37 KB Download
แบบคำร้องขอย้ายสายบริหาร	710.31 KB Download
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ	51.89 KB Download
วิธีการใช้โปรแกรมเกณฑ์มาตรฐานอัตราค่าส่งในสถานศึกษา	986.18 KB Download
แบบคำร้องขอย้ายสายการสอน ครั้งที่ 1	115.20 KB Download
แบบคำร้องขอย้ายสายการสอน ครั้งที่ 2	115.03 KB Download

ครั้งที่ 1 = ยื่นย้ายระหว่างวันที่
1 - 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ครั้งที่ 2 = ยื่นย้ายระหว่างวันที่
1 - 15 สิงหาคม ของทุกปี

กรอกข้อมูลการขอย้ายลงตามแบบฟอร์มคำร้องขอย้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน จากนั้นเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

The image shows two pages of a Thai government form for job transfer requests. The left page contains personal and professional information fields, including name, position, and department. The right page contains a section for selecting the type of transfer and the reason for the request, with various checkboxes and dropdown menus.

(ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องขอย้าย)

2. ให้ผู้ขอย้ายกรอกข้อมูลขอย้าย Online ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ <http://www.vec.go.th/> หรือ <http://ipa.vec.go.th/> (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น) โดย

ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ <http://www.vec.go.th/> เลือกเมนู ข่าว สอศ. จากนั้นเลือก ยื่นย้ายออนไลน์ ครั้งที่ /.....

ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ <http://ipa.vec.go.th/> เลือก ยื่นย้ายออนไลน์ ครั้งที่ /.....

**แบบฟอร์มการกรอกสำร้อง Online สำหรับ
ข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2558**

แบบฟอร์มการกรอกสำร้อง Online สำหรับ
ข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2558

ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
อีเมล :
วันที่ยื่น :
ปี :
เดือน :
วัน :
เวลา :
ชื่อผู้ยื่น :
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
อีเมล :
วันที่ยื่น :
ปี :
เดือน :
วัน :
เวลา :

(ตัวอย่างแบบฟอร์มการยื่นย้าย Online)

2.1 ก่อนที่จะดำเนินการกรอกข้อมูลยื่นย้าย Online ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายจะต้องผ่านความเห็น
ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการศูนย์ก่อน

2.2 การดำเนินการตามข้อ 2.1 ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของการเปิดให้ยื่นคำร้อง

3. ให้ผู้ขอย้ายจัดส่งคำร้องขอย้ายให้เจ้าหน้าที่บุคลากรรวบรวมและสรุปยอดจำนวนผู้ขอย้าย
ทั้งกรณีที่ผู้อำนวยการมีความเห็นให้ย้ายและกรณีมีความเห็นไม่ให้ย้ายหรือไม่สมควรให้ย้าย
ส่งไปยัง กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ต่อไป

4. กรณีการขอระงับย้าย ให้แจ้งระงับย้ายภายในวันสุดท้ายของการเปิดให้ยื่นคำร้อง ในครั้งที่ยื่นคำร้องนั้นๆ
เท่านั้น

** กรณีที่กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์แล้ว หากไม่ประสงค์จะย้ายให้แจ้งกลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 ด่วน

5. ผู้ใดกรอกข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงถือว่าผู้นั้นแจ้งข้อมูลเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นความผิด อาจจะถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย

6. กรณีผู้ขอย้ายเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ไม่สามารถยื่นย้ายได้ กรณีที่ครูผู้ช่วยบรรจุครบ 2 ปี จะต้องได้รับคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ก่อนวันสุดท้ายของการเปิดให้ยื่นคำร้อง จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้

หมายเหตุ :

1.) ผู้ขอย้ายจะต้องดำเนินการจัดส่งคำร้องขอย้ายทั้งที่เป็นเอกสาร และ กรอกข้อมูลยื่นย้าย Online ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน วันสุดท้ายของการเปิดให้ยื่นคำร้อง หากผู้ขอย้ายไม่ส่งเอกสารคำร้องขอย้าย หรือ ไม่ได้ยื่นย้าย Online ใดๆอย่างหนึ่ง จะถือว่าข้อมูลการขอยื่นย้ายของท่านไม่ครบถ้วน และสำนักอำนวยการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาย้ายคำร้องของท่าน

2.) ในกรณีที่ข้อมูลในเอกสารคำร้องขอย้าย และ ข้อมูลยื่นย้าย Online ไม่ตรงกัน สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จะยึดข้อมูลจากเอกสารคำร้องขอย้ายเป็นสำคัญ

* หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลย้าย Online ให้โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 5555 ต่อ 1609, 1610, 1611

กลุ่มวิชา หรือทาง และตัวอย่างคุณวุฒิ ที่ใช้ในการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / จำนวน 72 กลุ่มวิชา

ลำดับที่	รหัสสาขา (ใหม่)	กลุ่มวิชา / ทาง	ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา
		ประเภทวิชาสามัญ	
1	101	ภาษาไทย	ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/ภาษาไทยและการสื่อสาร/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2	102	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
3	103	สังคม	สังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการสังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
4	104	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล / การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การวัดผลและประเมินผลการศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/ การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
5	105	พลศึกษา	พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6	106	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/การสอนวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ศึกษา/ จุลชีววิทยา/มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7	107	เคมี	วิทยาศาสตร์ (เคมี)/การสอนเคมี/เคมีประยุกต์/เคมีชีวภาพ/เคมีสิ่งแวดล้อม
8	108	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) /จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์/ชีวเคมี
9	109	ฟิสิกส์	วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) /การสอนฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์
10	110	กฎหมาย	นิติศาสตร์
		ประเภทวิชา อุตสาหกรรม	
11	201	ช่างยนต์	เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
12	202	ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต	เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/ เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ วิศวกรรมอุตสาหกรรม(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/ เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหกรรม(ออกแบบการผลิต)/ การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
13	203	ช่างเชื่อมโลหะ	เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหกรรม (โลหะ)/ วิศวกรรมอุตสาหกรรม (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเชื่อม)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
14	204	ช่างพิมพ์	เทคโนโลยีการพิมพ์
15	205	ช่างต่อเรือ	วิศวกรรมเรือ/วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ/ วิศวกรรมเครื่องกล(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/วิศวกรรมการผลิต(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/วิศวกรรมอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการต่อเรือ)
16	206	ช่างไฟฟ้ากำลัง	ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
17	207	ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม	อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร)/ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม
18	208	ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม	วัดและควบคุม/เทคโนโลยีวัดคุมทางอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
19	209	เมคคาทรอนิกส์	เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/
20	210	ปิโตรเคมี	ปิโตรเคมี/วิศวกรรมปิโตรเคมี/วิศวกรรมเคมี/เคมีอุตสาหกรรม
21	211	ช่างก่อสร้างและโยธา	ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/ เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง
22	212	ช่างสำรวจ	สำรวจ/วิศวกรรมสำรวจ/ภูมิสารสนเทศศาสตร์
23	213	อุตสาหกรรมยาง	เทคโนโลยียาง/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์/ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ /การจัดการอุตสาหกรรมยาง/วิศวกรรมพลาสติก

กลุ่มวิชา หรือทาง และตัวอย่างคุณวุฒิ ที่ใช้ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / จำนวน 72 กลุ่มวิชา

ลำดับที่	รหัสวิชา (ใหม่)	กลุ่มวิชา / ทาง	ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา
24	214	สถาปัตยกรรม	สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์/สถาปัตยกรรมภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
25	215	เทคนิคคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/ เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย/วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสมองกลฝังตัว/ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
26	216	เทคนิคแวนคานและเลนส์	ทัศนมาตรศาสตร์
27	217	ช่างอากาศยาน	ช่างอากาศยาน/วิศวกรรมอากาศยาน/วิศวกรรมอวกาศ/วิศวกรรมการเครื่องกลอากาศยาน
28	218	เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์	เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
29	219	เทคนิคกายอุปกรณ์	นักกายอุปกรณ์/กายอุปกรณ์
*30	*220	*เทคโนโลยีปิโตรเลียม	ธรณีวิทยา/วิศวกรรมปิโตรเลียม
31	221	เทคนิคพลังงาน	การจัดการพลังงาน/ฟิสิกส์(พลังงาน)/พลังงานทดแทน/เทคโนโลยีพลังงาน/เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมพลังงานทดแทน
32	222	ค้ำถั่งและสิรินยนต์	วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหกรรม(โลหะ)/เทคนิคโลหะ ช่างเชื่อมประสาน/ช่างเชื่อมโลหะ (จบการศึกษาระดับปวช.หรือปวส.และมีประสบการณ์ตอน หรือทำงาน หรืออบรม ด้านงานซ่อมค้ำถั่งรถยนต์ และงานซ่อมสิรินยนต์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี) หมายเหตุ : กลุ่มวิชาค้ำถั่งและสิรินยนต์ต้องสอบภาคปฏิบัติทักษะพื้นฐานวิชาชีพ ด้านงานซ่อมค้ำถั่งรถยนต์ และงานซ่อมสิรินยนต์ ด้านงานซ่อมค้ำถั่งและงานซ่อมสิรินยนต์
		ประเภทวิชา พาณิชยกรรม	
33	301	การบัญชี	การจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
34	302	การเลขานุการ	การจัดการทั่วไป(การเลขานุการ)/การบริหารธุรกิจ(การเลขานุการ)/เลขานุการ/ธุรกิจศึกษา(การเลขานุการ)
35	303	การเงินและการธนาคาร	การเงินการธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เกษตร
36	304	การจัดการทั่วไปและ การจัดการทรัพยากรมนุษย์	การจัดการทั่วไป/การบริหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/ บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน)/การบริหารงานบุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์
37	305	การตลาด	การตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/การโฆษณา
38	306	ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	การค้าระหว่างประเทศ
39	307	ธุรกิจสถานพยาบาล	พยาบาลศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
40	308	การประชาสัมพันธ์	สื่อสารมวลชน/นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)/นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)/นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์
41	309	การจัดการโลจิสติกส์	การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/เทคโนโลยีโลจิสติกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์/ การจัดการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม/การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
42	310	ภาษาจีน	ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
		ประเภทวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	
43	311	คอมพิวเตอร์ธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/ การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/
		ประเภทวิชา เกษตรกรรม	
44	401	พืชศาสตร์ และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม	พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่/พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว)/ ไม้ผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/การจัดการเกษตร(การจัดการการผลิตพืช)
45	402	ปฐพีวิทยา	ปฐพีวิทยา
46	403	อารักขาพืช	โรคพืช/กีฏวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช/อารักขาพืช
47	404	เกษตรศาสตร์	ส่งเสริมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เกษตรและป่าไม้/เกษตรศาสตร์/เกษตรศึกษา/วิทยาศาสตร์การเกษตร
48	405	ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์	บริหารธุรกิจเกษตรและสหกรณ์/บริหารธุรกิจเกษตร/เศรษฐศาสตร์เกษตร/เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
49	406	ช่างกลเกษตร	ช่างกลเกษตร/เกษตรกลวิธาน
50	407	เทคโนโลยีภูมิทัศน์	เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน
51	408	สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์	สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์

กลุ่มวิชา หรือทาง และตัวอย่างคุณวุฒิ ที่ใช้ในการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / จำนวน 72 กลุ่มวิชา

ลำดับที่	รหัสสาขา (ใหม่)	กลุ่มวิชา / ทาง	ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา
		ประเภทวิชา ประมง	
52	409	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	การจัดการประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ชีววิทยาประมง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/วิทยาศาสตร์การประมง/เทคโนโลยีการประมง/การประมง/การจัดการทรัพยากรทางทะเล/เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล วาริชศาสตร์/เทคโนโลยีทางทะเล/ชีววิทยาทางทะเลและการประมง/วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตทางน้ำ)/ประมง
53	410	แปรรูปสัตว์น้ำ	ผลิตภัณฑ์ประมง/เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง/การจัดการอุตสาหกรรมประมง/เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เทคโนโลยีการประมง(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)
		ประเภทวิชา ศิลปกรรม	
54	501	ศิลปหัตถกรรม	ศิลปกรรม/ศิลปกรรมศึกษา/หัตถกรรม/หัตถกรรมศึกษา/ศิลปหัตถกรรม
55	502	ศิลปกรรมเซรามิกซ์	เซรามิกซ์/เครื่องเคลือบ/เครื่องปั้นดินเผา/เทคโนโลยีเซรามิกซ์
56	503	เครื่องประดับอัญมณี	เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี/เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี/การออกแบบเครื่องประดับ อัญมณีและเครื่องประดับ/ช่างทองหลวง
57	504	อุตสาหกรรมเครื่องหนัง	หัตถกรรมเครื่องหนัง/เครื่องหนัง
58	505	การพิมพ์สกรีน	ศิลปกรรมภาพพิมพ์
59	506	ศิลปการดนตรี	ดนตรี/ดนตรีศึกษา/ดนตรีไทย/เทคโนโลยีดนตรี/ดนตรีสมัยนิยม/ดนตรีสากล/ดุริยางคศิลป์/ดนตรีเชิงพาณิชย์
60	507	วีดิทัศน์ศิลป์	วีดิทัศน์ศิลป์ /กิจกรรม/ประติมากรรม/ทฤษฎีศิลป์/ศิลป์ไทย/ทัศนศิลป์/ออกแบบประยุกต์ศิลป์
61	508	คอมพิวเตอร์กราฟิก	คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เวชนทัศน์/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ดิจิทัลอาร์ต(ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศิลป์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย/ดิจิทัลมัลติมีเดีย
62	509	เทคโนโลยีศิลปกรรม /การออกแบบ	การออกแบบผลิตภัณฑ์/มัณฑนศิลป์/การออกแบบพาณิชย์ศิลป์/การออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์/เครื่องเรือน/วิศวกรรมการออกแบบ/การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สื่อมัลติมีเดีย/ออกแบบสิ่งพิมพ์/กราฟิกดีไซน์
63	510	การถ่ายภาพมัลติมีเดีย	เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์/เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล/เทคโนโลยีมัลติมีเดียดิจิทัล/มัลติมีเดีย การถ่ายภาพยนตร์และวีซีดี/นิเทศศิลป์(ศิลปะการถ่ายภาพ)/เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง/ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการถ่ายภาพ/แอนิเมชันและมัลติมีเดีย/ดิจิทัลอาร์ต/เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีการศึกษา
		ประเภทวิชา คหกรรม	
64	601	อาหารและโภชนาการ	อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/ เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
65	602	อุตสาหกรรมอาหาร	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/เทคโนโลยีอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร พัฒนามัลติมีเดียอุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
66	603	คหกรรมศาสตร์	คหกรรมศาสตร์/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/เทคโนโลยีอาหาร/คหกรรมการผลิต/ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์/การจัดการงานคหกรรม
67	604	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย/คหกรรม(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)/แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า/ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/ออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ/สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มัณฑนศิลป์-แฟชั่นดีไซน์/เทคโนโลยีเสื้อผ้าวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
68	605	เสริมสวย	เทคโนโลยีความงาม/สุขภาพความงามและสปา
		ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	
69	701	การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การจัดการ MICE และ EVENT การโรงแรมและการท่องเที่ยว/การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ/การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลไม่ช้/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
70	702	การโรงแรม	การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ
		ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสิ่งทอ	
71	801	เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหม และทอผ้าพื้นเมือง	วิศวกรรมสิ่งทอ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ(ท-เทคโนโลยีสิ่งทอ)
72	802	เคมีสิ่งทอ	วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ/เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
รวมทั้งสิ้น 72 กลุ่มวิชา			

แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายการสอนและสายสนับสนุนการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยื่นครั้งที่2./..... ระหว่างวันที่1-15 สิงหาคม พ.ศ.....

เขียนที่.....
วันที่ยื่นคำร้อง.....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้าพเจ้า ตำแหน่ง

เลขที่ตำแหน่ง วิทยฐานะ (กรณีข้าราชการครู)

สังกัด (สถานศึกษา)

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ----

เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่

ระยะเวลาตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการ เป็นเวลาปีเดือน (นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน)

เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน เมื่อวันที่

ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา/หน่วยงานปัจจุบัน เป็นเวลา.....ปีเดือน (นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน)

สถานภาพ โสด สมรส หย่า อื่นๆ กรณีสมรส คู่สมรสประกอบอาชีพ.....

สถานที่ปฏิบัติงานของคู่สมรส

ภูมิลำเนาของข้าพเจ้า จังหวัด..... ภูมิลำเนาของคู่สมรส จังหวัด.....

อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือไม่ ไม่อยู่ อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อที่

ประวัติการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี วุฒิ.....สาขา.....

ปริญญาตรี วุฒิ.....สาขา.....

ปริญญาโท วุฒิ.....สาขา.....

ปริญญาเอก วุฒิ.....สาขา.....

ปัจจุบันปฏิบัติการสอน ไม่ได้ทำการสอน ทำการสอน ดังนี้

1. ทำการสอนวิชา

2. ทำการสอนวิชา

3. ทำการสอนวิชา

4. ทำการสอนวิชา

5. หน้าที่อื่นๆ

ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการอยู่ที่.....

เริ่มช่วยปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่..... ช่วยปฏิบัติราชการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาปี

เหตุผลที่ช่วยปฏิบัติราชการ

.....

ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและหน่วยงานแห่งใหม่ เรียงลำดับดังนี้

1. ตำแหน่ง.....สังกัด.....
2. ตำแหน่ง.....สังกัด.....
3. ตำแหน่ง.....สังกัด.....
4. ตำแหน่ง.....สังกัด.....
5. ขอย้ายสลับเปลี่ยนตำแหน่งกับ.....

เหตุผลการขอย้าย

- 1 อยู่ร่วมกับครอบครัว
- 2 ดูแลบิดา-มารดา
- 3 กลับภูมิลำเนา
- 4 ติดตามคู่สมรส
(ยื่นภายใน 1 ปี นับแต่คู่สมรสได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่)
- 5 เจ็บป่วยร้ายแรง ป่วยเป็นโรค
- 6 ถูกคุกคามต่อชีวิต
- 7 ดูแลบิดา - มารดา
หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง
- 8 เหตุผลอื่น

เอกสารประกอบ

- ทะเบียนสมรส
- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาคำสั่งย้ายของคู่สมรส
- ใบรับรองแพทย์
- ใบแจ้งความสถานีตำรวจ
- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
- ใบรับรองแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง.....

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

- ให้อาย และขอรับย้ายหรือบรรจุ ผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิ..... สาขาวิชา.....ทดแทน
- ไม่เห็นสมควรให้อายเนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

(วันที่...../...../.....)



แบบรายงานข้อมูล ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการประจำปี ครั้งที่ 2
ส่งมาพร้อมกับหนังสือวิทยาลัย.....ที่ ศธ.ลงวันที่.....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามที่สำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอทราบข้อมูลเงื่อนไขอัตราว่างเพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูประจำปี ครั้งที่ 2 นั้น วิทยาลัย.....
ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว มีมติให้จัดความต้องการครูในสาขาวิชา เรียงลำดับดังต่อไปนี้

อันดับ	คุณวุฒิ	สาขาวิชา	จำนวน ข้าราชการครู	จำนวน ครูจ้างสอน	จำนวน นักเรียน
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ข้อมูล ณ วันที่.....

.....
(.....)

ผู้รายงาน

.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบสรุปรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และบุคลากรทางการศึกษา ยื่นขอย้าย ประจำปี ครั้งที่ 2/2558 (ยื่นคำร้องขอย้ายวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558)

สถานศึกษา/หน่วยงาน.....

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	ตำแหน่ง เลขที่	วุฒิการศึกษา (ระบุสาขา)			สังกัดสถานศึกษา		ปัจจุบัน ช่วยปฏิบัติ ราชการที่	สถานศึกษาที่ขอย้ายตามลำดับ (ระบุชื่อย่อ)								ความเห็น ผอ.		สาขา ที่ต้องการ ทดแทนผู้ย้าย		
					ป.ตรี สาขา	ป.โท สาขา	ป.เอก สาขา	ปัจจุบัน			อันดับที่ 1		อันดับที่ 2		อันดับที่ 3		อันดับที่ 4 (ถ้ามี)		ท่านร้องทนาย (/)				
								ปี	เดือน		ตำแหน่ง	สถานศึกษา	ตำแหน่ง	สถานศึกษา	ตำแหน่ง	สถานศึกษา	ตำแหน่ง	สถานศึกษา	อนุญาต	ไม่อนุญาต			
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

กรณีข้าราชการในสังกัดได้รับการพิจารณาย้าย และไม่มีผู้ประสงค์ย้ายตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการทดแทน (โปรดระบุข้อใดข้อหนึ่ง)

- วิทยาลัยขอสงวนอัตราในสาขาวิชาที่ต้องการทดแทนมาบรรจุครูผู้ช่วยเท่านั้น
- วิทยาลัยขอให้พิจารณาปรับย้าย/บรรจุตามเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการเรียงตามลำดับ

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลการยื่นย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน ราย เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้อำนวยการ.....